

# Hải Phòng: Thông qua đề án về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị

21:03 11/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 11/2, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị bất thường của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, quyết định một số nội dung liên quan đến các đề án về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị Hải Phòng. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Thành ủy...**

## **Triển khai nhanh các nội dung của Hội nghị Trung ương tháng 1/2025**

Tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, tháng 1/2025. Trong thời gian 2 ngày, hội nghị Trung ương quyết định nhiều vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Cụ thể là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024; đề án bổ sung về phát triển kinh tế xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên; đề án bổ sung báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 đạt hai con số liên tục trong các năm.



*Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội  
Hải Phòng kết luận hội nghị*

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, kết quả hội nghị Trung ương là cơ sở quan trọng để Hải Phòng sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị; bố trí sắp xếp cán bộ; công chức; viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời quyết tâm rất cao để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2025 và cả giai đoạn 2026 - 2030 với vai trò là một trong những đầu tàu kinh tế, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của cả nước.

### **34 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi**

Đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Theo đó, hội nghị nhất trí thông qua các đề án.

Cụ thể, kết thúc hoạt động của các Đảng, Đoàn; Ban cán sự Đảng UBND thành phố; Đảng bộ khối các cơ quan; Đảng bộ khối Doanh nghiệp. Thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng; Đảng bộ UBND thành phố. Cùng với đó, thống nhất phương án sắp xếp bên trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy; Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các cơ quan HĐND thành phố; UBND thành phố; UBND các quận, huyện, thành phố Thủy Nguyên; phương án tinh gọn hệ thống chính trị cấp huyện.

Hội nghị nhất trí hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy với tên gọi mới là Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; sáp nhập Báo Hải Phòng và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng với tên gọi Trung tâm Báo chí - Truyền thông Hải Phòng; sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính với tên gọi mới là Sở Tài chính; sáp nhập Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng với tên gọi mới là Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường với tên gọi mới là Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học Công nghệ với tên gọi Sở Khoa học Công nghệ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ với tên gọi Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể Thao Du lịch, đồng thời tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông. Hội nghị quyết định giữ nguyên bộ máy tổ chức Sở Ngoại vụ.



*Quang cảnh hội nghị*

Đáng chú ý, sau khi thực hiện các phương án này, đã giảm đáng kể các đầu mối của các cơ quan,

đơn vị từ 25-53%. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chỉ đạo, căn cứ các quy định mới của Trung ương và thành phố, cần khẩn trương hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị, để bảo đảm các cơ quan trong hệ thống chính trị toàn thành phố hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới từ 1/3/2025. Quá trình triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy mới cần bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, kịp thời tham mưu, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất để đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, gắn với tinh giản biên chế vì sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời cho biết, hiện có 34 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/3/2025. Trong đó có 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy là đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; 2 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện; 4 đồng chí thủ trưởng đơn vị tương đương cấp sở... cũng tự nguyện nghỉ trước. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp và đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; Đảng ủy khối doanh nghiệp mặc dù còn trên 5 năm công tác nhưng đã thể hiện nguyện vọng xin nghỉ trước tuổi theo chủ trương khuyến khích của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên cơ sở nguyện vọng của các đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ thảo luận và quyết định theo thẩm quyền, có đánh giá công tâm, khách quan cụ thể từng trường hợp và quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thời gian tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần tiên phong, gương mẫu, sự trách nhiệm của các đồng chí trong thực hiện chủ trương chung của thành phố và đất nước. 34 đồng chí (tính đến thời điểm này), đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo thành phố xin nghỉ trước tuổi đã thể hiện phẩm chất của những người đảng viên chân chính, là chiến sỹ cách mạng, chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích chung của tập thể đảng bộ thành phố. Đây là điều rất đáng trân quý và cần phải được tôn vinh, là tấm gương cho cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị của thành phố học tập, ứng xử và hành động.

Qua đây, càng thấm thía, trân trọng, trân quý những phẩm chất đặc biệt của con người Hải Phòng, thật sự nghĩa khí, hào hiệp, xả thân vì chính nghĩa, vì sự phát triển của thành phố. Kết quả của hội

ngợi Thành ủy lần này, với sự hưởng ứng, nêu gương của các đồng chí cán bộ lãnh đạo tự nguyện nghỉ trước tuổi theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy khẳng định rõ, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là một tập thể bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, cùng nỗ lực, cùng cố gắng, cùng làm việc và cùng hy sinh vì cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, vì sự phát triển của thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng, với bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, sự hưởng ứng, hy sinh, xả thân thực hiện các nhiệm vụ chung của cán bộ, đảng viên thành phố, Hải Phòng sẽ sớm trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là hình mẫu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và con người xã hội chủ nghĩa.

**Trọng Hồng**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/hai-phong-thong-qua-de-an-ve-sap-xep-tinh-gon-bo-may-he-thong-chinh-tri>